



ที่ ลป ๐๐๑๙/๑๒๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๘๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๑๒๘๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศธร ใจมนต์)
พัฒนาการอำเภอแม่พริก

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน

ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การขับเคลื่อนระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Big data กรมการพัฒนาชุมชน - CDD EIS พกพาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ - กระทรวงมหาดไทย ส่งของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๕ “๑๓๐ ปี มหาดไทยส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ ๒๕๖๕” 	
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล	<ul style="list-style-type: none"> - ให้อำเภอเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ - ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคีตรวจเยี่ยมอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมติดตามเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 	
๓	ผ้าไทยใส่ให้สนุก	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 	
๔	งาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด -๑๙	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมงานงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด -๑๙ 	
๕	การดำเนินการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรทีมงานเครือข่ายของชุมชน เช่น ตลาดนัด เครือข่าย OTOP 	
๖	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ ความเข้าใจ สมาชิกในการขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน - ติดตามการดำเนินงานสมาชิกและชำระหนี้ 	
๗	การน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> - แปลงที่เข้าร่วมโครงการเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนการปลูกผักและผลัดกันเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ผัก 	
๘	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศึกษาทำความเข้าใจการแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ ปี ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันและตรวจสอบความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย 	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๙	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล จปฐ.ที่จัดเก็บ และ TPMAP โดยเน้นการจัดทำแผนชีวิต และ ส่งเสริมสัมมาชีพ - การรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๔ และ ข้อมูล กชช. ๒ ค. - การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๖๕ 	

ภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

